

Số: 107 /HD-MT

Xuân Lộc, ngày 04 tháng 12 năm 2017

HƯỚNG DẪN
Về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cơ sở
nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 84/HD-TGDT ngày 27/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong dịp lễ Giáng sinh năm 2017. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng hướng dẫn, giúp đỡ các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào tín đồ Công giáo và Tin lành tổ chức mừng lễ Giáng sinh năm 2017 bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật.

2- Đối với các tổ chức Tin lành và các điểm nhóm Tin lành cần hướng dẫn, giúp đỡ thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh như sau:

- Các tổ chức Tin Lành đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân cho phép hoạt động tôn giáo, đã đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo năm 2017 Mặt trận các xã, thị trấn cần phối hợp với các cơ quan chức năng, tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức lễ.

- Các điểm nhóm Tin lành đã được cấp giấy đăng ký sinh hoạt, nếu có nhu cầu tổ chức lễ thì hướng dẫn người đứng đầu có đơn đăng ký gửi chính quyền địa phương xem xét, giải quyết.

- Các điểm nhóm Tin Lành chưa được cấp đăng ký sinh hoạt theo Điểm 7, Chỉ thị 01/2005/CT-TTG, ngày 04/02/2005 của Thủ Tướng Chính phủ và Điều 5, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ, nếu có nhu cầu tổ chức lễ Giáng sinh thì hướng dẫn người đứng đầu điểm nhóm làm đơn gửi UBND xã, thị trấn. Trong đơn nêu rõ: Thời gian tổ chức, số lượng tín đồ, địa điểm, nội dung chương trình, người chủ lễ và cam kết bảo đảm trật tự an toàn, vệ sinh nơi tổ chức lễ.

- Các tổ chức Tin Lành không có cơ sở thờ tự, có nhu cầu thuê, mượn địa điểm để tổ chức lễ thì hướng dẫn làm đơn gửi Phòng Nội vụ huyện (Bộ phận Tôn giáo) để nghiên cứu, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

3- Những nơi có tín đồ là người nước ngoài sinh sống, làm việc và học tập nếu có nhu cầu tổ chức lễ Giáng sinh thì hướng dẫn họ dự lễ chung với tín đồ Việt Nam tại các cơ sở tôn giáo hợp pháp. Nếu người nước ngoài có nhu cầu tổ chức lễ tại địa điểm riêng ngoài cơ sở tôn giáo thì phối hợp với Phòng nội vụ huyện để thống nhất hướng dẫn người có trách nhiệm liên hệ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ để được giải quyết.

4- Hướng dẫn các giáo xứ, giáo họ, dòng thu, cơ sở hội thánh: Treo cờ Tổ quốc ở vị trí trang trọng; bố trí thời gian tổ chức mừng lễ Giáng sinh hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho đồng bào tín đồ; những cơ sở tổ chức lễ nằm trên tuyến quốc lộ cần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời nhắc nhở nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống trộm cắp ở khu dân cư trong dịp đón lễ Giáng Sinh.

5- Phối hợp chuyển thư chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến các cơ sở Công giáo, Tin Lành để đọc thư chúc mừng trong buổi lễ mừng Giáng sinh. Hướng dẫn các Giáo xứ, Giáo họ, cơ sở Hội thánh có dự kiến tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ thì liên hệ với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện để được hướng dẫn cụ thể.

6- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với UBND xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể tổ chức đi thăm, tặng quà các gia đình tín đồ có công với cách mạng, gia đình chính sách, các vị chức sắc tiêu biểu. Thông qua đó gặp gỡ, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của chức sắc, chức việc, đồng bào tín đồ Công giáo để phản ánh kịp thời với Cấp ủy, Chính quyền để xem xét giải quyết (nếu có).

7- Nhân dịp lễ Giáng sinh, cần hướng dẫn các vị chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo, Tin lành tiếp tục thực hiện “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy những giá trị tốt đẹp của đồng bào Công giáo và Tin lành trong đời sống xã hội với những việc làm cụ thể: Chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, đăng ký thu gom rác thải, thực hiện tốt tuyến đường tự quản “sáng, xanh, sạch đẹp”, hưởng ứng giúp đỡ đào bào bị thiên tai, bão lũ, giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào tín đồ, các tổ chức của đạo Công giáo, Tin lành trong thực hiện công tác nhân đạo từ thiện, biểu dương để nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ Quốc các cấp phát động.

8- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tín đồ Công giáo nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Người công giáo huyện Xuân Lộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; phối hợp vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào tín đồ tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Người công giáo huyện Xuân Lộc (vào ngày 6/12/2017) đảm bảo đông đủ, đúng thành phần.

Nhận được Hướng dẫn này, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để được hướng dẫn. Kết thúc lễ Giáng sinh có báo cáo cụ thể về kết quả phối hợp, hướng dẫn đồng bào Công giáo và Tin lành tổ chức mừng lễ Giáng sinh năm 2017 về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện **trước ngày 26/12/2017.**

Nơi nhận:

- UBMTTQ VN tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- UBND huyện
- BTT UBMTTQ VN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện
- Công an huyện
- BTT MTTQVN các xã, thị trấn.
- Lưu: VT, VP/M4

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Lộc